

PVcomBank lọt top 100 Sao vàng đất Việt 2024

08:13 27/12/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) vừa được vinh danh top 100 Giải thưởng Sao vàng đất Việt 2024.

Đây là một trong những giải thưởng danh giá nhất dành cho các thương hiệu tiêu biểu của Việt Nam, ghi nhận những nỗ lực không ngừng của PVcomBank trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ, ứng dụng công nghệ hiện đại và khẳng định vị thế trên thị trường tài chính ngân hàng.

Năm 2024, Giải thưởng Sao vàng đất Việt thu hút sự tham gia của 293 doanh nghiệp thuộc 53 tỉnh, thành phố trên cả nước. Quá trình bình chọn được thực hiện nghiêm ngặt qua ba vòng: sơ tuyển, thẩm định thực tế và chung tuyển, dựa trên 7 tiêu chí chính bao gồm: tổng tài sản, doanh thu, lợi nhuận, ROE, nộp ngân sách, vốn chủ sở hữu và lao động. Ngoài ra, các yếu tố chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, văn hóa doanh nghiệp và các thành tích nổi bật khác cũng được xem xét cộng điểm.

Được vinh danh trong top 100, PVcomBank xuất sắc vượt qua tất cả các vòng đánh giá, khẳng định sự phát triển mạnh mẽ và bền vững của ngân hàng trên thị trường tài chính ngân hàng.



Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) được vinh danh top 100 Giải thưởng Sao vàng đất Việt 2024.

Năm 2024, tổng doanh thu toàn hàng ước đạt 20.700 tỷ đồng, vượt gần 10% so với kế hoạch, đồng thời đảm bảo hoàn thành 100% các chỉ tiêu về lợi nhuận. Tính đến hết năm 2024, tổng tài sản của ngân hàng ước đạt hơn 232.000 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 15% so với cùng kỳ năm trước (200.000 tỷ đồng), tổng số lượng nhân sự là 5.474 CBNV. Những con số ấn tượng này là minh chứng cho chiến lược phát triển đúng đắn và hiệu quả của PVcomBank trong bối cảnh thị trường cạnh tranh khốc liệt.

Bên cạnh các hoạt động kinh doanh chính, PVcomBank còn tập trung nguồn lực cho công tác chuyển đổi số, cung ứng giải pháp tài chính toàn diện nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng khả năng phục vụ khách hàng. Ngân hàng đã xây dựng một lộ trình chuyển đổi số giai đoạn 2025 - 2030 với mục tiêu tỷ trọng các giao dịch và nghiệp vụ thực hiện trên môi trường số đạt từ 50% - 70% vào năm 2025 và từ 70% - 90% vào năm 2030.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, PVcomBank đã hợp tác với các đối tác công nghệ hàng đầu thế giới như IBM và Amazon trong việc phát triển hệ thống ngân hàng mở, xây dựng chiến lược chuyển đổi các ứng dụng quan trọng lên hạ tầng Cloud nhằm tối ưu hóa chi phí, nâng cao hiệu quả vận

hành. PVcomBank cũng tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ hiện đại như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) và học máy (ML) để tối ưu hóa quy trình, nâng cao trải nghiệm khách hàng. Các sản phẩm số như PVcomBank Business dành cho doanh nghiệp và PVConnect dành cho cá nhân đã mang lại nhiều tiện ích vượt trội, giúp khách hàng thực hiện giao dịch nhanh chóng, an toàn. PVcomBank cũng là một trong những ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam kết nối thành công với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và ứng dụng CCCD gắn chip trong định danh, xác thực điện tử.

Bên cạnh việc tập trung vào chuyển đổi số, PVcomBank còn chú trọng đến phát triển bền vững thông qua các sáng kiến chuyển đổi xanh, cải thiện văn hóa doanh nghiệp và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ. Ngân hàng đã tối ưu hóa quy trình vận hành, tiết kiệm tới 40% chi phí hoạt động nhờ loại bỏ các bước trung gian và ứng dụng công nghệ hiện đại. Với tầm nhìn chiến lược và sự đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ, PVcomBank không ngừng khẳng định vai trò tiên phong trong việc xây dựng nền kinh tế số và thúc đẩy xã hội không tiền mặt tại Việt Nam.

Giải thưởng Sao vàng đất Việt 2024 chính là sự ghi nhận cho những nỗ lực của PVcomBank đồng thời khẳng định uy tín, vị thế của ngân hàng trên thị trường tài chính Việt Nam. PVcomBank cam kết tiếp tục đổi mới, sáng tạo và nâng cao chất lượng dịch vụ để mang đến những giá trị vượt trội cho khách hàng.

Lan Chi

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/pvcombank-lot-top-100-sao-vang-dat-viet-2024>